
  
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 
สมัยสำมัญที่  ๔  ครั้งที่  ๒  

วันที่  ๑๕  ธันวำคม  ๒๕๖๓ 
 ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 
ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นางมยุรา  อาจวิชิต ประธานสภาฯ มยุรา  อาจวิชิต  
๒ นายสมบัติ   จันทะมนตรี รองประธานสภาฯ สมบัติ   จันทะมนตรี  
๓ นายวิชัย  คงนอก สมาชิกสภาฯ ม.๒ วิชัย  คงนอก  
๔ นายนาวี  จันสายออ สมาชิกสภาฯ ม.๓ นาวี  จันสายออ  
๕ นายชนะเทพ อาวรุณ สมาชิกสภาฯ ม.๓ ชนะเทพ  อาวรุณ  
๖ นายสมัย  เลขนอก สมาชิกสภา ฯ ม.๔ - ลา 
๗ นายพิษณุ   เป็นสุข สมาชิกสภาฯ ม.๔ พิษณุ   เป็นสุข  
๘ นายวิชัย  พงษ์รัตน์ สมาชิกสภาฯ ม.๕ วิชัย  พงษ์รัตน์  
๙ นางสายยนต์  ถาวรหมื่น สมาชิกสภาฯ ม.๕ สายยนต์  ถาวรหมื่น  

๑๐ นางนิตยา   นวลศรี สมาชิกสภาฯ ม.๖ นิตยา   นวลศร ี  
๑๑ นายสุนทร  ค าภีระ สมาชิกสภาฯ ม.๖ สุนทร  ค าภีระ  
๑๒ นายอ านาจ เค้าเหลือง สมาชิกสภาฯ ม.๘ อ านาจ เค้าเหลือง  
๑๓ นายเล็ง  แก้วอุดร สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ เล็ง  แก้วอุดร  
๑๔ นายวิเชียรพันธ์  แสงจิต สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ วิเชียรพันธ์ แสงจิต  
๑๕ นายชัยชนะ  หาญกุดเลาะ สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ ชัยชนะ  หาญกุดเลาะ  
๑๖ นายเจียม   เสนาหาญ สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ - ขาด 
๑๗ นายอุทัย  เมี้ยนกลาง สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ อุทัย  เมี้ยนกลาง  
๑๘ นายสุบรรณ์  พื้นหินลาด สมาชิกสภาฯ ม.๑๔ สุบรรณ์  พื้นหินลาด  
๑๙ นายสุระ  ไตหนองเป็ด สมาชิกสภาฯ ม.๑๕ สุระ ไตหนองเป็ด  
๒๐ นายทองเลิศ  ชากันฑ์ สมาชิกสภาฯ ม.๑๖ ทองเลิศ  ชากันฑ์  
๒๑ นายจ าปา  หาวิชา สมาชิกสภาฯ ม.๑๖ จ าปา  หาวิชา  
๒๒ นายใบ   ลีบ่อน้อย สมาชิกสภาฯ ม.๑๗ ใบ   ลีบ่อน้อย  
๒๓ นายทองอยู่  โพธิ์สะเดา สมาชิกสภาฯ ม.๑๗ ทองอยู่  โพธิ์สะเดา  
๒๔ นายจรูญ  สุขศรี สมาชิกสภาฯ ม.๑๘ จรูญ  สุขศรี  
๒๕ นายแสวง  ปัชชาเขียว สมาชิกสภาฯ ม.๑๘ แสวง  ปัชชาเขียว  
๒๖ นายสุชาติ  ยิ้มเสงี่ยม สมาชิกสภาฯ ม.๑๙ สุชาติ  ยิ้มเสงี่ยม  
๒๗ นายทองมี  ศรีตะวัน สมาชิกสภาฯ ม.๑๙ ทองมี  ศรีตะวัน  
๒๘ นายสายทอง  จ านงศิลป์ สมาชิกสภาฯ ม.๒๐ สายทอง  จ านงศิลป์  
๒๙ นางสายเพชร  ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาฯ ม.๒๐ สายเพชร  ศรีบุญเรือง  
๓๐ นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ ประคอง  คลองไข่น้ า  

 
 
 
 
 



 ๒ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายนิคม อบมาลี นายก อบต. นิคม อบมาลี  
๒ นายชาติชาย อาจสนาม รองนายก อบต. ชาติชาย อาจสนาม  
๓ นายถวัลย์ สมศักดิ์ศรี เลขานุการ นายกอบต. ถวัลย์ สมศักดิ์ศรี  
๔ นางกนกขวัญ ชัยประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล กนกขวัญ ชัยประสิทธิ์  
๕ นางสาววัลลภา เจียมสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไป วัลลภา เจียมสูงเนิน  
๖ นางสาวทิพวรรณ ศรีนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทิพวรรณ ศรีนอก  
๗ นายกิตติ ตระกูลรัมย์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม กิตติ ตระกูลรัมย์  
๘ นายสุชาติ  ปานจ ารูญ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สุชาติ ปานจ ารูญ  
๙     

ผู้ที่มาประชุม  ๒๘ คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม            ๘   คน 
ผู้ที่ไม่มาประชุม   ๒    คน 
เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.๐๐  น. 
 เมื่อได้เวลาประชุม  นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า  เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญ  นางมยุรา  อาจวิชิต  
ประธานสภา อบต.หนองแวง  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นางมยุรา  อาจวิชิต ๑.๑ มีสมาชิกสภาฯที่ลาการประชุมดังนี้  นายสมัย เลขนอก ส.อบต.ม.๔ สมาชิกสภาฯที่ขาด 
ประธานสภาฯ  ประชุม นายเจียม เสนาหาญ ส.อบต.ม.๑๒ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
 

นางมยุรา  อาจวิชิต -ส าหรับส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ประธานสภาฯ  เนื่องจากมีการประชุมต่อเนื่อง รายงานการประชุมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จะได้จัดส่งให้สมาชิก 

สภาฯ ทุกท่านในการประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๓ กระทู้ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  

๔.๑ กำรพิจำรณำก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี ๒๕๖๔ 
นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓)  ก็ขอให้สมาชิก อบต. ของเราได้ก าหนดสมัย 
    ประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๔      
นายพิษณุ เป็นสุข -เสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๔ สมัย โดยมีนายใบ ลีบ่อน้อย 
ส.อบต.ม.๔  และ นายอ านาจ เค้าเหลือง เป็นผู้รับรอง  
นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯว่าเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖๔ 
ที่ประชุม -ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนและมีมติเห็นชอบ ๒๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
 
 



 ๓ 
นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ทั้งหมด ๔ สมัยนั้น ก็ขอให้สมาชิกก าหนดห้วง 
ประธานสภาฯ  ระยะเวลาในการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                    
นายพิษณุ เป็นสุข -เสนอห้วงเวลาในการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖๔ ดังนี้ 
ส.อบต.ม.๔  สมัยที่  ๑  วันที่    ๑  -  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    สมัยที่  ๒  วันที่    ๑  -  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
    สมัยที่  ๓  วันที่  ๑๕  -  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
    สมัยที่  ๔  วันที่    ๑  -  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
    โดยมี นายวิชัย คงนอก และ นายจ าปา หาวิชา เป็นผู้รับรอง 
นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯว่าเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖๔ 
  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯเสนอหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนและมีมติเห็นชอบ  ๒๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๔.๒ กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ประธานสภาฯ  ในต าบลหนองแวง โดยให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สภาฯพิจารณา 
นายนิคม อบมาลี  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ 
นายก อบต.ฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และนายอ าเภอหนองบัวแดงได้อนุมัติ 

ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่  25 กันยายน  2563  ไปแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ที่จะน าไปจัด

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่และกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนมีจ านวนน้อยไม่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงขาดโอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนา ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีเงินสะสมคงเหลือ  ณ วันที่  30 
กันยายน 2562  จ านวน  18,720,065.55 บาท  และเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
หลังจากตรวจสอบและพิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารค านวณแล้วคือ
ยอดเงินสะสมที่น ามาใช้ได้ 17,617,634.69 บาท  หักโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2560 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญที่  4 ครั้งที่  2/2559 
ลงวันที่  29 ธันวาคม  2559 จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,198,000 บาท  ยอดเงิน
คงเหลือเงินสะสมหลังหักรายการจ่ายขาดตามสภาอนุมัติ 16,149,634.69 บาท หักรายจ่าย
ประจ าเงินเดือนข้าราชการพนักงานลูกจ้างและผู้บริหารสมาชิก จ านวน 3 เดือน  เป็นเงิน 
3,708,738 บาท หักรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 2 เดือน 
เป็ น เ งิ น  3,874,000 บาท คง เหลื อ  8,836,896.69 กัน เ งิ น  15% ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) หมวด เงินสะสม ข้อ 89 (2) ส่งเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบ และข้อ 91 
กัน เ งินกรณีฉุ ก เฉินที่ มี ส าธาร ณะภัย เกิ ดขึ้ น  8,836,896.69 บาท 15% เป็น เ งิ น 
1,325,534.50 บาท ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2563  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
7,511,362.19  บำท (เจ็ดล้ำนห้ำแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสำมร้อยหกสิบสองบำทสิบเก้ำ
สตำงค์) 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินสะสมเพ่ือน าไปด าเนินการในกิจการที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน   
 



 ๔ 
การบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่ และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในปีต่อไปได้  อีกทั้งโครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
เงินสะสมเหลือเพียงพอในการบริหารงานมิให้เกิดผลกระทบกับงานการคลังในระยะยาว จึงขอ
อนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสมเพ่ือน าไปจัดท าโครงการ  จ ำนวน 24 โครงกำร เป็นเงิน 
7,373,000.-บำท (เจ็ดล้ำนสำมแสนเจ็ดหม่ืนสำมพันบำทถ้วน)  ซึ่งรายละเอียดโครงการ
นั้น ก็มอบให้ท่านปลัดชี้แจงต่อที่ประชุม 

น.ส.ประคอง คลองไข่น้ า -ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ขออนุมัติต่อสภาฯเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๔ นั้น ขอชี้แจง 
ปลัด อบต.  รายละเอียดโครงการทั้ง ๒๔ โครงการดังนี้ 

 

1.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  บ้ำนหนองแวง            
หมู่ที่ 1 ตั้งไว้  3๑๖,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่
การเกษตร   หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.10 
เมตร สายที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร สายที่ 4 กว้าง 4 เมตร  ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 413 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้ง
จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)  หน้า 80 ข้อ 103 

2.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนหนองปล้อง           
หมู่ที่  2 ตั้งไว้  300,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่
การเกษตร  หมู่ที่ 2  บ้านหนองปล้อง   กว้าง 4 เมตร  ยาว 980 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 392 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้ง
จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)  หน้า 80 ข้อ 103 

3.โครงกำรลงหินคลุกเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนห้วยไผ่ใต้  หมู่ที่  3 ตั้งไว้  
300,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 3  บ้านห้วยไผ่ใต้   
สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว 825 เมตร  หนา 0.05 เมตร สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร  ยาว 
1,075 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 381 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)หน้า 79 ข้อ 101 

   4.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ในหมู่บ้ำนบ้ำนนำรี หมู่ที่ 4 ตั้งไว้  363,000.-บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านนารี ขนาดผิวจราจร  สายที่ 1 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 27 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง สายที่ 3 กว้าง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง สายที่ 4 กว้าง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง สาย
ที่ 5 กว้าง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง สายที่ 6 กว้าง 3 เมตร  
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 726 ตร.ม. ตาม
แบบ อบต. ก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงิน
สะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565)(ฉบับทบทวน)  หน้า 75 ข้อ 75 

5.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  บ้ำนห้วยม่วง             
หมู่ที่ 5 ตั้งไว้  296,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่
การเกษตร  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยม่วง  สายที่ 1 กว้าง 5 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.10 
เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร  ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร  สายที่ 3 กว้าง 3 เมตร  



 ๕ 
 
ยาว 290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 387 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)  หน้า 80 ข้อ 
103 

6.โครงกำรลงหินคลุกเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนห้วยหว้ำ หมู่ที่  6 ตั้งไ ว้  
264,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 6  บ้านห้วยหว้า สาย
ที่ 1 กว้าง 3 เมตร  ยาว 900 เมตร  หนา 0.10 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร  ยาว 250 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 345 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)  หน้า 79 ข้อ 101 

7.โครงกำรลงหินคลุกเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนหนองกุง หมู่ที่  7 ตั้งไ ว้  
300,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 7  บ้านหนองกุง  
ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร  ยาว 980 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 392 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 
2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน)  หน้า 79 ข้อ 101 

8.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  บ้ำนสะพุงเหนือ   
หมู่ที่ 8 ตั้งไว้  296,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่
การเกษตร  หมู่ที่ 8  บ้านสะพุงเหนือ สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.10 
เมตร สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร สายที่ 3 กว้าง 3 เมตร  ยาว 
400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 387 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)  หน้า 80 ข้อ 103 

9.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  บ้ำนนำเจริญ             
หมู่ที่ 9 ตั้งไว้  291,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่
การเกษตร  หมู่ที่ 9  บ้านนาเจริญ  สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร  ยาว 470 เมตร  หนา 0.10 
เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร  ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร สายที่ 3 กว้าง 3 เมตร  ยาว 
500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 381 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)  หน้า 80 ข้อ 103 

10.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำในหมู่บ้ำน บ้ำนนำเจริญ หมู่ที่ 9  
ตั้งไว้ 191,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 9 บ้านนาเจริญ 
ยาว 70 ม. ตามแบบ อบต.หนองแวงก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่าย
จากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)  หน้า 74 ข้อ 68 

11.โครงกำรถมที่สำธำรณะในหมู่บ้ำน บ้ำนโคกสง่ำ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้  
300,000 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมที่สาธารณะในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 บ้านโคกสง่า โดยการถม
ดินพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,135 ตร.ม. หรือมีพ้ืนที่ดินถมไม่น้อยกว่า 3,970 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)  หน้า 84             
ข้อ 126 
 



 ๖ 
12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนห้วยไผ่เหนือ หมู่ที่ 11  

ตั้งไว้ 455,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 11  
บ้านห้วยไผ่เหนือ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร  คันทางสูง 1 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. และมีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า  5,202 ลบ.
ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)             
หน้า 80 ข้อ 102 

13.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  บ้ำนห้วยไผ่เหนือ  
หมู่ที่ 11 ตั้งไว้  35,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่
การเกษตร  หมู่ที่ 11  บ้านห้วยไผ่เหนือ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.05 เมตร คันทางสูง 1 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  45 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน)  หน้า 80 ข้อ 103 

14.โครงกำรลงหินคลุกเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนหนองส ำรำญ หมู่ที่ 12 ตั้งไว้  
293,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 12  บ้านหนอง
ส าราญ  สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว 700 เมตร  หนา 0.05 เมตร สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร สายที่ 3 กว้าง 3 เมตร  ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร 
สายที่ 4 กว้าง 3 เมตร  ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
372 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 
2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน)  หน้า 79 ข้อ 101 

15.โครงกำรลงหินคลุกเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนหัวสนำม หมู่ที่ 13 ตั้งไว้  
300,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 13  บ้านหัวสนาม  
กว้าง 3.5 เมตร  ยาว 2,175 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
380.625 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 
2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน)  หน้า 79 ข้อ 101 

16.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนหนองประดู่ หมู่ที่ 
14 ตั้งไว้  300,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
หมู่ที่ 14  บ้านหนองประดู่ สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร   ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10  เมตร  สายที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.05 เมตร สายที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร  สายที่ 5 
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลบ.
ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)  หน้า 
80 ข้อ 103 

17. โครงกำรขยำยคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร(ระบบท่อ)บ้ำนท่ำแจ้ง หมู่ที่  15             
ตั้งไว้  367,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร(ระบบท่อ)บ้านท่าแจ้ง  
หมู่ที่ 15 วางท่อ pvc Ø 8”  ปากระฆัง (ชั้น 13.50)  ยาว 235 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน) หน้า 66 ข้อ 28 

 
 



 ๗ 
18.โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ประจ ำหมู่บ้ำน             

บ้ำนทรัพย์อุดม หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 296,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านทรัพย์อุดม ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 39 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน) หน้า 82 ข้อ 116 

19.โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำน
สนำมชัย หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 296,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านสนามชัย ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 39 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน) หน้า 82 ข้อ 116 

20.โครงกำรขยำยคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร(ระบบท่อ)บ้ำนนำเจริญใต้ หมู่ที่ 18                                    
ตั้งไว้ 259,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร(ระบบท่อ) บ้านนา
เจริญใต้  หมู่ที่ 18 โดยการวางท่อเหล็กเหนียว Ø 100 มม. ยาว 110 เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน) หน้า 66 ข้อ 
28 

21.โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร บ้ำนดวงสวรรค์ หมู่ที่ 19 ตั้งไว้  
399,000.-บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านดวง
สวรรค์  สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05  เมตร  สายที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินคลุกหนา 
0.10 เมตร สายที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจาก
เงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)  หน้า 80 ข้อ 103 

22.โครงกำรลงหินคลุกเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนห้วยม่วงพัฒนำ หมู่ที่ 20 ตั้งไว้  
285,000.-บำท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 20  บ้านห้วยม่วง
พัฒนา สายที่ 1  กว้าง 3 เมตร  ยาว 1,400 เมตร  หนา 0.05 เมตร สายที่ 2  กว้าง 3 เมตร  
ยาว 230 เมตร  หนา 0.05 เมตร สายที่ 3  กว้าง 3 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.10 
เมตร สายที่ 4  กว้าง 3 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 364.50 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงิน
สะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565) (ฉบับทบทวน)  หน้า 79 ข้อ 101 

23.โครงกำรลงหินคลุกถนนในต ำบล  สนำมชัย-ห้วยไผ่ใต้ ตั้งไว้  488,000.-บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนนภายในต าบลหนองแวง สนามชัย-ห้วยไผ่ใต้  กว้าง 4 เมตร  ยาว 
3,100 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 620 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)  หน้า 79 ข้อ 
101 

 
 
 



 ๘ 
24.โครงกำรขุดลอกสระน้ ำสำธำรณะบ้ำนห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 383,000.-บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 5  บ้านห้วยม่วง กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร  มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,200 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวน) หน้า 62 ข้อ 1 

อ านาจจ่ายขาดเงินสะสม  เป็นของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  
ข้อ 89  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  และแผนงานโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม
เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นางมยุรา อาจวิชิต -ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดที่จะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายวิชัย คงนอก  -สอบถามโครงการของบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๒ ซึ่งตามที่ท่านปลัดชี้แจงมานั้น ถนนขาดไป ๑  
ส.อบต.ม.๒  สาย ถนนเส้นนี้พังเยอะ เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขเลยแจ้งว่าให้ของบประมาณจากกรมฯ   

หมู่ ๒ นั้น ได้เสนอมา ๒ สาย คือ สายแรก โป่งอาราง ลงหินคลุก สายที่ ๒ ถนนดิน  กว้าง        
๔ ม.ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ซม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๓.๖๐ ลบ.ม.หรือ ปริมาตร
ดินถม ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องด้วย 

นายสุบรรณ์ พื้นหินลาด -ส าหรับโครงการของหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองประดู่นั้น ช่างได้ส ารวจแล้ว มีจุดหนึ่งที่ท่อแตกจึง 
ส.อบต.ม.๑๔  ขาดท่อไป และความหนาของถนนนั้น อยากได้ ๐.๑๐ ซม.เท่า ๆกันทุกสายได้หรือไม่ 
นายนิคม อบมาลี  -ขอหารือที่ประชุมเนื่องจากการประมาณการราคานั้น เป็นราคาของหินคลุก ซึ่งมีราคาสูงกว่า
นายก อบต.  ราคาของลูกรัง จึงท าให้ต้องท าสายที่มีความจ าเป็นและช ารุดเสียหายมากกว่า    
นายอุทัย เมี้ยนกลาง -ส าหรับการขออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ โครงการของบ้านหนองส าราญ   
ส.อบต.ม.๑๒ -ตามที่ได้ส ารวจพ้ืนที่กับช่าง ก็เป็นไปตามที่ส ารวจ ๘๐% ซึ่งบ้านหนองส าราญได้โครงการ      

ลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร งบประมาณ ๒๙๓,๐๐๐.-บาท  สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว 
700 เมตร หนา 0.05 เมตร ซึ่งตรงตามที่ส ารวจ สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร เส้นนี้ก็ตรงตามที่ส ารวจ แต่ส าหรับสายที่ ๓ นั้น อยู่บริเวรเครนอ้อยทางไป
บ้านห้วยม่วง บริเวณสวนล าไยของท่านสมบัติ รองประธานสภาฯ ซึ่ง มี ๓ จุด  กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร จุดที่ ๓ ยาว ๕๕๐ เมตร ซึ่งเส้นนี้ตอน
ที่ส ารวจกับช่างนั้นความยาวรวมทั้งหมด ๑,๓๙๔ เมตร ความยาวขาดไป ๑๔๔ เมตร ก็ขอให้
พิจารณางบประมาณส่วนที่ยังขาดให้ในคราวต่อไป   

นายทองมี ศรีตะวัน -เนื่องจากการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณจ านวน ๗,๓๗๓,๐๐๐ บาท 
ส.อบต.ม.๑๙  สอบถามเกีย่วกับความหนาของหินคลุก บางโครงการหนา ๐.๕ บางโครงการหนา ๐.๑๐ เข้าใจ 

ว่าขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ถนนเดิมใช่หรือไม่ 
นายใบ ลีบ่อน้อย  -การเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เน้นการท าถนน ซึ่งถนนเกือบทุกเส้นในต าบลนั้น  
ส.อบต.ม.๑๗  ก็ช ารุด เป็นหลุมบ่อเสียหายเยอะมาก ฝากผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทาง 

สนามชัย-ห้วยไผ่ใต ้มียางล้อรถวางอยู่กลางถนน  เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้เส้นทาง ใน
ส่วนของโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็ขอสอบถาม เช่นโครงการลงหินคลุกบ้านห้วย
ไผ่ใต้ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท โครงการลงหินคลุกห้วยหว้า หรือโครงการที่คล้ายๆกัน
เช่น โครงการของหมู่ ๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร เข้าใจว่าโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังนั้น คือเป็นถนนลูกรังอยู่แล้ว จะซ่อมโดยการลงดิน หรือลงลูกรังก็ได้  



  
๙ 

ส่วนการลงหินคลุก คือ หมายถึงถนนที่ยังไม่เคยเป็นลูกรังมาก่อนใช่หรือไม่ ขอให้ฝ่ายบริหาร
อธิบายความชัดเจน ในส่วนของเงินงบประมาณแต่ละโครงการนั้น หมู่บ้านใดมีความจ า
เป็นมากก็ต้องใช้งบประมาณมากตามความเหมาะสม ฝากว่าเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ขอให้
ด าเนินการหาผู้รับจ้างโดยเร็ว เพราะช่วงนี้พ่ีน้องประชาชนต้องใช้เส้นทางขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

นายวิชัย พงษ์รัตน์ -ตามท่ีบ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ ได้รับงบประมาณ จ านวน ๒ โครงการก็ถือว่าได้เยอะ เนื่องจาก 
ส.อบต.ม.๕ เมื่อเข้าฤดูแล้งก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า โครงการขุดลอกจึงมีความจ าเป็น เพ่ือให้รองรับน้ า

จากสถานีสูบน้ าใหม่ และต้องรีบด าเนินการเพ่ือใช้รองรับการใช้ประปาผิวดิน  
นายยพิษณุ เป็นสุข -ขอบคุณฝ่ายบริหารที่เสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ส.อบต.ม.๔  ต าบลหนองแวง ซึ่งท่านก็ได้รับปากว่าจะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านให้ 

ครบซึ่งความยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร แต่โครงการของบ้านนารีที่เสนอมาให้สภาพิจารณานั้นมี
ความยาวเพียง ๒๐๐ กว่าเมตรเท่านั้น ฝากฝ่ายบริหารสั่งการรถบรรทุกน้ าฉีดน้ าตามเส้นทาง
โคกสง่านารี เนื่องจากรถบรรทุกอ้อยวิ่งฝุ่นเยอะ  

นายวิชัย พงษ์รัตน์ -สอบถามเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกสระ ปริมาณงานที่ระบุว่า ลึก ๓.๕๐ เมตร จะเฉลี่ยเป็น 
ส.อบต.ม.๕  ความยาวได้หรือไม่ หากบริเวณที่ขุดนั้นเจอชั้นหิน ไม่สามารถที่จะขุดให้ลึกตามท่ีระบุไว้ 
นายสุชาติ ปานจ ารูญ -ตามโครงการระบุไว้ว่า กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. และได้ระบุ หรือมีปริมาตรดิน 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ลบ.ม. ซึ่งราคาคิดตามปริมาตรดิน หากเกิดปัญหาตามท่ีกล่าวก็ 

สามารถปรับความกว้างยาวได้โดยให้มีปริมาตรดินตรงตามแบบที่ระบุไว้ 
นางมยุรา อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ 
ประธานสภาฯ ประชุม 
นายนิคม อบมาลี -ขอชี้แจงข้อซักถามของท่านทองมี ส.อบต.ม.๑๙ เรื่องความหนาของถนนนั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนที่เดิม 
นายก อบต. ซึ่งบางเส้นอาจจะต้องมีการปรับเกลี่ยเนื่องจากช ารุดเสียหายมาก,ขอซักถามของท่านใบ           

ส.อบต.ม.๑๗ กรณีท่ีเป็นการซ่อมแซมถนนลูกรัง เดิมพ้ืนที่ถนนเป็นลูกรังจึงใช้ค าว่าซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลูกรัง ส่วนการลงหินคลุกนั้น ก็คือโครงสร้างถนนเดิมเป็นหินคลุก,ท่านวิชัย          
ส.อบต.ม.๕ การขุดลอกนายช่างฯ ก็ได้ชี้แจงไปแล้ว,ท่านพิษณุ ส.อบต.ม.๔ บ้านนารีซึ่งก็เหลือ
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านอยู่ไม่กี่เส้น เนื่องจากได้ท าการแก้ไขปัญหาถนนเส้นหลักท่ีเชื่อม
หมู่บ้านก่อน ซึ่งในส่วนที่ยังไม่ด าเนินการก็จะด าเนินการแก้ไขในคราวต่อไป ในการท า
งบประมาณโครงการ ต่าง ๆจะต้องบูรณาการกันทั้งระบบ หมู่บ้านใดมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนก็ต้องด าเนินการไปตามล าดับ 

นางมยุรา อาจวิชิต -ตามท่ีผู้บริหารได้ชี้แจง หากใช้ค าว่าก่อสร้าง หมายความว่า ยังไม่เคยมีเลยต้องท าการก่อสร้าง  
ประธานสภาฯ หากใช้ค าว่า ซ่อมแซมปรับปรุง คือ มีอยู่แล้ว แต่ช ารุดเสียหาย จะต้องด าเนินการแก้ไขให้อยู่ใน

สภาพเดิม มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่สอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่   
นายสมบัติ จันทะมนตรี -เนื่องจากได้สอบถามกับปลัด อบต.แล้ว เอกสารโครงการที่เสนอมาก็ได้รับความชัดเจน หาก 
รองประธานสภา เพ่ิมค าว่า “โดย” จะท าให้เข้าใจ เช่น โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก จะท าให้มี

ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการจัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ก็
ขอบคุณฝ่ายบริหารที่จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านก็ยังต้องการงบประมาณในการดูแล
พ่ีน้องประชาชนไม่แตกต่างกัน แต่ในครั้งนี้งบประมาณเหลื่อมล้ ากันมาก หลายท่านอาจมองว่า
ก็คนต าบลหนองแวงเหมือนกันไม่เป็นไร แต่ในความคิดส่วนตัวนั้น มองว่าพ่ีน้องประชาชนใน
หมู่บ้านนั้นเป็นคนเลือกเราเข้ามาท างาน ท าหน้าที่แทน ไม่ใช่คนหนองแวงทั้งต าบลจะต้อง
เข้าใจตรงนี้ ในคราวต่อไปก็อยากให้ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านให้
ใกล้เคียงกัน เพราะแต่ละหมู่บ้านก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป 

 



 ๑๐ 
นายสุนทร ค าภีระ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้กล่าว บ้านห้วยหว้า ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกเยอะ ซึ่งในสองสามปีที่ผ่าน 
ส.อบต.ม.๖ มาก็ได้เสนอโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการน้ าเท่านั้น ก็หวังว่าในด้านอ่ืน ๆ จะได้รับการพัฒนา

ต่อไป 
นางมยุรา อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายหรือ 
ประธานสภาฯ สอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๗,๓๗๓,๐๐๐.-บาท ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอมาหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก และมีมติเห็นชอบ ๒๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

๔.๓ กำรขอใช้พื้นที่ของการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตพื้นที่ป่า(กรณีการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าของส านักงาน กสทช. ) 

นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๒๙๒๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความ 
ประธานสภาฯ อนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็น

ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายนิคม อบมาลี  -ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๒๙๒๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความ 
นายก อบต. อนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็น

ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(ส านักงาน กสทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันบูรณาการดครงการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ โดยส านักงาน กสทช. ก าหนดด าเนินการโครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการ
ดังกล่าว จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ จ านวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล จ านวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน โดยก าหนดติดตั้งอุปกรณ์
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้งาน
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจากการด าเนินการพบว่า มีจุด
ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 
๑๗,๒๓๓ จุด กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้เขตความรับผิดชอบของ ๔,๔๘๘ ต าบล โดยในการ
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง ประกอบการพิจารณาของกรมป่าไม้ 

นางมยุรา อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
นายพิษณุ เป็นสุข -ขอสอบถามว่า ในการขอใช้พื้นที่ป่านั้น ไม่ทราบว่าจะให้พ้ืนที่จุดใด จ านวนกี่ไร่ 
ส.อบต.ม.๔ 
นายสุบรรณ์ พื้นหินลาด -ในการขอใช้พื้นที่ป่านั้นจะติดตั้งตรงจุดใด 
ส.อบต.ม.๑๔ 
นายนาวี จันสายออ -ในขณะนี้การติดตั้งอินเทอร์เน็ต ของ กสทช.มีเกือบทุกหมู่บ้าน แต่บางแห่งยังใช้การได้ไม่เต็มที่ 
ส.อบต.ม.๓ อย่างของบ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ ๓ มีทั้งหมด ๔ จุด ใช้การได้จริง ๑ จุด 
นายใบ ลีบ่อน้อย -ส าหรับบางหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ส่วนใหญ่ที่มีการติดตั้ง จะ 
ส.อบต.ม.๑๗ ติดตั้งที่บ้านของผู้น าหมู่บ้าน  ส่วนการขอใช้พ้ืนที่เข้าใจว่าเป็นการขอใช้พ้ืนที่ในภาพรวม 

เมื่อก่อนสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห่างไป ๓๐ เมตร สามารถใช้ได้ สัญญาณยังแรง แต่ปัจจุบันนั้น 
ห่างจุดที่ปล่อยสัญญาณเพียง ๑๐ เมตร ก็ใช้ไม่ได้แล้ว ก็ขอให้ก าชับเรื่องการปล่อยสัญญาณให้
ครอบคลุมทั่วถึง เห็นด้วยกับการขอใช้พื้นที่ในครั้งนี้ 



 ๑๑ 
 
นายสมบัติ จันทะมนตรี -มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ  
นายนิคม อบมาลี -ขอชี้แจงเรื่อง พ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ป่านั้นครอบคลุมตั้งแต่เขาลงมาเรียกว่า พ้ืนที่ป่า ๒๔๘๔ ยกเว้น 
นายก อบต. เขตเทศบาลเท่านั้น  เพราะฉะนั้น จะตั้งอยู่ในจุดใดในเขตต าบลหนองแวงก็คือพ้ืนที่ป่า เช่น

โครงการต่าง ๆที่จะด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ก็ต้องท าเรื่องขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุญาตในภาพรวมทั้งหมด เพราะพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นป่า ซึ่งพ้ืนที่ป่ามี ๒ ส่วน คือ พ้ืนที่ป่า ๒๔๘๔ ขึ้นกับกรมป่าไม้ และ พ้ืนที่ป่า
เตรียมการ หมายเลข ๑๐ แปลง ๑ ขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกหมู่บ้าน
ของต าบลหนองแวง อยู่ในพ้ืนที่ป่า ในส่วนเอกสารหลักฐานต่าง ๆที่จะประกอบการขออนุญาต 
ทาง กสทช.จะต้องส่งมายังอบต. และก าชับเรื่องการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต ขอให้ 
ส านักงาน กสทช. นั้น พิจารณาปล่อยสัญญาณที่เท่าเทียมกับชุมชนเมือง ซึ่งปัจจุบันพ่ีน้อง
ประชาชน เยาวชน มีความจ าเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่าย เมื่อท าการ
ติดตั้งก็ขอให้ปล่อยสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือจะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็รายได้ไม่มาก 

นายสมบัติ จันทะมนตรี -ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ส านักงาน กสทช.จะด าเนินการติดตั้งสัญญาณ แต่ก็ขอให้ปล่อยสัญญาณให้ 
รองประธานสภาฯ ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือพ่ีน้องจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
นายจ าปา หาวิชา -เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันเยาวชนก็ใช้เป็นส่วนใหญ่ บางครอบครัวก็เป็นภาระของ 
ส.อบต.ม.๑๖ ผู้ปกครองในการเสียค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต หากด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จก็เป็นเรื่องที่

ดีในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้มาก 
นายสมบัติ จันทะมนตรี -ส าหรับเยาวชนทุกวันนี้ เรื่องอินเทอร์เน็ตนั้นส าคัญมาก ในโรงเรียนก็มีการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วน 
รองประธานสภาฯ ใหญ่จะมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้ว ก็คงจะลดภาระผู้ปกครองได้มาก 
นางมยุรา อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ ต่อไป จะเป็นการขอมติที่ประชุมเห็นชอบ เรื่อง การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 

ของส านักงาน กสทช. หรือไม่ 
มติที่ประชุม -ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก และมีมติเห็นชอบ ๒๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
นางมยุรา  อาจวิชิต - มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายสุบรรณ์ พื้นหินลาด -สอบถามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งได้สอบถามกับการไฟฟ้าว่า ทางอบต.ส่งเรื่องล่าช้า ส่ง 
ส.อบต.ม.๑๔ ปลายปี ทางการไฟฟ้าต้องด าเนินการตามล าดับ ขอก าชับว่าปีหน้าขอให้ส่งเรื่องต้นปี เพ่ือที่ทาง

ไฟฟ้าจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
นายอุทัย เมี้ยนกลาง -สอบถามโครงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ซึ่งได้ท าเอกสารหนังสือร้องทุกข์ พร้อมหลักฐาน 
ส.อบต.ม.๑๒ ประชาคม ภาพถ่ายสถานที่ ส่งมายังส านักงานอบต.ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการ

ด าเนินการแต่อย่างใด บริเวณสามแยกหนองส าราญ - หัวสนาม ก็ขอให้ด าเนินการให้ด้วย เรื่อง
ซ่อมแซมถนนห้วยม่วง-หนองส าราญ เนื่องจากจะเป็นเทศกาลปีใหม่ พ่ีน้องประชาชนใช้
เส้นทางเป็นจ านวนมาก ก็ขอให้ซ่อมแซมให้ด้วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

นายทองมี ศรีตะวัน -ฝากฝ่ายบริหาร ๒ ประเด็น ประเด็นเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ขอให้ผู้รับจ้าง 
ส.อบต.ม.๑๙ ด าเนินการในตอนกลางวัน เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบ เรื่องที่ ๒ การตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ขอ

เสนอให้มีประชาคมหมู่บ้านร่วมตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสด้วย อย่างน้อย โครงการละ ๒ คน 
 
 
 



 ๑๒ 
นายใบ ลีบ่อน้อย -การด าเนินการของโครงการแต่ละหมู่บ้านนั้น หากผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินการในหมู่บ้านใดก็ 
ส.อบต.ม.๑๗ ขอให้ประสานผู้น า ส.อบต. หรือ ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือที่จะได้แจ้งประชาชนในพ้ืนที่ หรือ เพ่ือเข้าไป

ตรวจสอบด้วย ซึ่งเป็นผลดีกับฝ่ายบริหาร ประชาชนจะได้ทราบว่า ได้ด าเนินการแล้ว ปัญหา
ความเดือดร้อนได้รับการแก้ไข  

นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะสอบถามทางฝ่ายบริหารเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายนิคม อบมาลี -ขอชี้แจงประเด็นของท่านสุบรรณ์ ต่อไปการจัดท าเอกสารต้องประสานการไฟฟ้าให้ประมาณ 
นายก อบต. การก่อนที่จะท าข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ือที่จะได้ไม่ล่าช้า เมื่อได้ประมาณการ ได้วงเงิน

งบประมาณแล้ว ก็บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่ง การไฟฟ้านั้นมีช่างอยู่ ๑ คน แต่รับผิดชอบหลาย
ต าบล ต้องเกิดความล่าช้า, ท่านอุทัย ช่วงเดือนสิงหาคมนั้น เป็นปลายปีงบประมาณ และต้อง
จัดท างบประมาณรายจ่ายใหม่ เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือปิดงบฯ งบประมาณบาง
หมวดรายจ่ายก็อาจไม่พอใช้ ส าหรับเรื่องการร้องทุกข์นั้น ขอให้สมาชิกฯ ผู้น า  เข้ามาปรึกษา
กับทางฝ่ายบริหารก่อนว่ามีความเดือดร้อนเรื่องใด จะด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร แล้วค่อย
ด าเนินการส่งเอกสารในเรื่องนั้น ๆเพ่ือความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา, ท่านทองมี จะก าชับ
เจ้าหน้าที่  และผู้รับจ้างในการด าเนินการการต่าง ๆ และ จะให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือ               
ขอประชาคมหมู่บ้านละ ๑ คน จะได้ท าค าสั่งแต่งตั้งตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ,ท่านใบ ก็จะเร่ง
ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทัน โครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนก็จะด าเนินการให้ก่อน ซึ่งทุก
ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ก็ท าหน้าที่กันอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนชาว
ต าบลหนองแวงทุกคน 

นางมยุรา อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกก็ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไว้แต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
    ปิดประชุมเวลำ  ๑๒.๓๐ น.  
     

    (ลงชื่อ)            ประคอง  คลองไข่น้ า        ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 

                  (ลงชื่อ)        ใบ  ลีบ่อน้อย        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายใบ  ลีบ่อน้อย) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

              (ลงชื่อ)               เล็ง  แก้วอุดร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายเล็ง  แก้วอุดร) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

              (ลงชื่อ)           สมบัติ  จันทะมนตรี        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมบัติ  จันทะมนตรี) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



 ๑๓ 
 
รายงานการประชุมสภาฯนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติรับรองแล้วเมื่อสมัยประชุมสภาประจ าปี ๒๕๖๔                       
สมัยสามัญท่ี  ๑  เมื่อวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
เล็ง   

   (ลงชื่อ)              มยุรา  อาจวิชิต               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นางมยุรา  อาจวิชิต) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง      เล็ง  แก ้
 

 
 


